



สรุปผลการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุม CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร

.....

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินลงนามโดยนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จึงจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 393 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 74.57 ของผู้แทนสมาชิกที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุม จำนวน 527 คน

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่าเพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2562 และเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่สมาชิกต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการ กบข. แจ้งวาระการประชุมเพื่อที่ประชุมทราบ และกล่าวแนะนำคณะกรรมการทั้งคณะ จากนั้นประธานกรรมการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สาระสำคัญโดยสรุปมีดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบสรุปผลการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกปี 2562 พร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกปี 2562 และรับทราบรายงานการสอบบัญชีของ กบข. ปี 2562 แล้ว โดยมีการประกาศรายงานการสอบบัญชีของ กบข. ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานปี 2562

สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 มีสาระสำคัญ ดังนี้



1. ผลการดำเนินงานโดยรวม

ปี 2562 ที่ผ่านมากบข. ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด สมาชิกคือศูนย์กลางของภารกิจทุกด้าน ซึ่งเนื่องจากระยะต่อเนื่องมาจากการดำเนินงานของปี 2561 ในการวางรากฐานสู่การเป็นกองทุนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน แบ่งภารกิจหลักด้านสมาชิก และด้านการลงทุน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 ด้านสมาชิก : ปี 2562 ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ได้แก่

1.1.1 การยกระดับบริการให้เป็นดิจิทัลภายใต้พัฒนาแอปพลิเคชัน กบข. ยุคใหม่เสร็จสมบูรณ์ สามารถให้บริการตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงสิ้นสุดสมาชิกภาพแบบ End-to-End Service on Mobile ในชื่อว่า My GPF Application เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2561 พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2562 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 ราย มีเมนูสำคัญที่พัฒนาเสร็จในปี 2562 เรื่องการให้บริการคำนวณประมาณการความเพียงพอของเงินเกษียณ ที่เมนูแผนเกษียณของฉัน ได้เพิ่มระบบโต้ตอบอัตโนมัติหรือ Chatbot การรับเงินเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการสัมมนาฝึกอบรม รวมถึงการเพิ่มสิทธิให้ครอบครัวสมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษจากแอป กบข. ได้ด้วย My GPF Application ได้รับความนิยมจากสมาชิก Hit Rate เข้าใช้เพิ่มจาก 2.6 ล้านครั้งในปี 2561 เพิ่มเป็น 14 ล้านครั้งในปี 2562

นอกจากนี้ กบข. ยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อการวิเคราะห์ หรือ Big DATA & Data Analytics จัดเก็บข้อมูลการใช้บริการ My GPF Application ของสมาชิกแล้วนำมาวิเคราะห์ความคาดหวังเพื่อนำเสนอบริการและข่าวสารได้ตรงตามความสนใจของสมาชิก รวมทั้งได้ต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลความเพียงพอทางการเงินของสมาชิกแต่ละท่านด้วยการเก็บข้อมูลการใช้เมนูแผนเกษียณของฉัน หรือ Personalized Pension Dashboard ที่ กบข. พัฒนาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ทดลองคำนวณว่าจะมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากน้อยเพียงใด

1.1.2 การสื่อสารและส่งเสริมความรู้ทางการเงิน กบข. ได้ยกระดับการสื่อสารสมาชิก เน้นใช้การสื่อสารยุคดิจิทัลอย่างโซเชียลมีเดียซึ่งประกอบด้วย facebook, LINE และ My GPF Application โดยเรียกรวมว่า GPF Community หรือสังคมการออมสมาชิก กบข. เป็นเครื่องมือสร้างความผูกพันใกล้ชิดกับ กบข. อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมใน GPF Community ผ่านทั้ง 3 ช่องทางของ กบข. เพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จากจำนวน 161,000 บัญชีในปี 2561 เพิ่มเป็นกว่า 850,000 บัญชีในปี 2562 สำหรับภารกิจสำคัญอีกด้านคือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข. ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาส 2 ของปีที่ผ่านมา พร้อมให้บริการสมาชิกเมื่อท่านจำเป็นต้องตัดสินใจทางการเงิน และต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ระดับ 9.85 จากคะแนนเต็ม 10

1.1.3. การจัดหาสวัสดิการ ในปีที่ผ่านมา กบข. ได้จัดหาและปรับปรุงการนำเสนอสวัสดิการที่มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกมากขึ้น จากกลุ่มสวัสดิการทั้งที่เป็นกลุ่ม



อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มไลฟ์สไตล์ การดูแลสุขภาพ และกลุ่มสวัสดิการทางการเงิน รวมทั้งสิ้น 23 รายการ มีจำนวนผู้ใช้สิทธิมากถึง 480,000 สิทธิ คิดเป็นปริมาณการใช้สิทธิเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 545

1.2 ด้านการลงทุน : การบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุน เป็นไปอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้นโยบายการลงทุนที่เน้นความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัยของเงินต้น" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ กบข. ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพราะ กบข. เชื่อมั่นว่า หลักการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่สมาชิก และในขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาตลาดทุนไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย ในปี 2562 กบข. ปรับปรุงกระบวนการลงทุนให้สอดคล้องมาตรฐานของการตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัย ESG ซึ่ง กบข. มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการริเริ่มดำเนินการและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นครั้งแรกซึ่ง กบข. มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำนักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการริเริ่มดำเนินการและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นครั้งแรก

ปี 2562 กบข. จัดสรรการลงทุนระยะยาวโดยแบ่งประเภทสินทรัพย์ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรับมือการถดถอย กลุ่มกระจายความเสี่ยง กลุ่มรับมือเงินเฟ้อ และกลุ่มที่เป็นสินทรัพย์รองรับการขยายตัว กบข. เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มกระจายความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดเงินจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วย ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มรับมือการถดถอยไปลงทุนยังตราสารหนี้ไทยและตราสารหนี้โลก รวมถึงเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้รัฐไทยเพื่อรองรับภาวะที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 สำหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่รองรับการขยายตัวและกลุ่มรับมือเงินเฟ้อ ในภาพรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในปี 2562 อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2562 กบข. ได้ปรับลดสัดส่วนตราสารทุนไทยและตราสารทุนโลกจากการขายสินทรัพย์เสี่ยง และการเข้าทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงผ่านตราสารอนุพันธ์ในช่วงปลายไตรมาส 1 ของปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของสัดส่วนโดยรวมหลังการเริ่มแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ต่าง ๆ

ผลตอบแทนการลงทุนรวมกองทุนส่วนสมาชิกก่อนหักค่าใช้จ่ายได้สูงถึงร้อยละ 5.73 ผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 6.27 มีผลประโยชน์สุทธิ 36,599 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิ 952,128 ล้านบาท มูลค่าต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 25.20 บาทต่อหน่วย สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กบข. และประกาศกระทรวงการคลัง



ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของภารกิจตามแนวคิดสมาชิกคือศูนย์กลาง ทั้งด้านสมาชิกและด้านการลงทุนทำให้ในปี 2562 กบข. ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของการเปลี่ยนบริการทั้งหมดเป็นบริการดิจิทัลยุคใหม่ ได้รับรางวัลระดับอาเซียนด้านการสื่อสารสมาชิก รางวัลด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจากประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ กบข. ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ในการเข้าร่วมประเมินครั้งแรกในระดับ A ที่คะแนน 94.38 เป็นระดับคะแนนสูงสุดในกลุ่มกองทุนภาครัฐทั้งหมด รวมถึงได้รับการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงยกระดับบริการ กบข. มีค่าคะแนนความพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 87.7 รวมถึงยังได้รับรางวัลเกียรติยศจากทั้งระดับอาเซียน และระดับนานาชาติอีกหลายรางวัลด้วยกัน

2. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการลงทุน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะกรรมการจัดการลงทุนเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการลงทุนต่อคณะกรรมการ รวมถึงกำกับดูแล ติดตามการลงทุนของกองทุน และดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการลงทุนอนุมัติการลงทุนในบางเรื่องภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานด้านการลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในด้านการลงทุนและผลตอบแทนแม้สภาวะด้านการลงทุนในปี 2562 จะมีความผันผวนน้อยกว่าปี 2561 แต่ก็ในช่วงปลายของวัฏจักรการขยายตัว หลายประเทศได้รับผลกระทบเชิงลบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงมาก อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนของสมาชิก ณ สิ้นปี 2562 สามารถสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายในอัตราถึงร้อยละ 5.73 ซึ่งหากประเมินผลตอบแทนสะสมย้อนหลัง 5 ปี สมาชิกจะได้ผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 4.32 และได้ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ตั้งกองทุนหลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 6.27 ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

นอกจากการติดตามดูแลการดำเนินการด้านการลงทุนของกองทุน คณะกรรมการจัดการลงทุนได้ทำหน้าที่กลั่นกรองเพื่อเสนอคณะกรรมการ กบข. ให้พิจารณาอนุมัติแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว หรือ Long-term Strategic Asset Allocation ของกองทุน ที่จัดทำโดยใช้หลัก “สมาชิกคือศูนย์กลาง” คือนำผลการวิจัยความสามารถและการยินยอมรับความเสี่ยงด้านลงทุนของสมาชิกมาประกอบการทบทวนแผน



จัดสรรการลงทุนดังกล่าว กลั่นกรองหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับบริหารเงินกองทุน กบข. เพื่อให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ หรือ ESG ชัดเจนขึ้น รวมทั้งกลั่นกรองข้อเสนอในการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อขยายเพดานการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงให้กองทุนมีโอกาสแสวงหาผลตอบแทนในภาวะที่ประเทศต่าง ๆ อยู่ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจแตกต่างกัน หรือมีโอกาสลงทุนในตลาดที่มีความกว้างและลึกต่างจากตลาดในประเทศ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุนได้พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานด้านลงทุนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ได้แก่ การอนุมัติแผนจัดสรรการลงทุนที่เป็นเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนประจำปี การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินลงทุนในต่างประเทศ การอนุมัติผลการคัดเลือกผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกต่างประเทศ รวมทั้งอนุมัติการลงทุนเพิ่มในกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกตามแผนจัดสรรการลงทุน ซึ่งสินทรัพย์ทางเลือกสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกองทุนอย่างต่อเนื่อง

3. รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในฐานะประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบว่า คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีหน้าที่สำคัญคือ การเป็นสื่อกลางระหว่าง กบข. กับสมาชิก ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กบข. แก่สมาชิก ช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการกองทุนของ กบข. ให้สมาชิกได้รับทราบ รวมถึงนำเสนอการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

สรุปผลงานสำคัญ ปี 2562 : คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ได้พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่สำนักงานในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การขยายผลและเพิ่มโอกาสความสำเร็จของการบริหารจัดการงานสมาชิกยุคใหม่ด้วยระบบดิจิทัล ในด้านการบริการสมาชิก การสื่อสารสมาชิก การจัดสวัสดิการ รวมถึงระบบทะเบียนและฐานข้อมูลสมาชิก รวมทั้งการให้ความสำคัญในแนวทางการขยายผลการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกทางอีเมล (e-statement) โดยให้สำนักงานขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อรวบรวมข้อมูลอีเมลแอดเดรสสมาชิกจำนวนกว่า 526,000 ราย เพื่อเชิญชวนให้สมาชิกรับใบแจ้งยอดทางอีเมล ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการได้รับทราบข้อเสนอแนะของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของ กบข. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดสวัสดิการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก ข้อเสนอแนะด้านลงทุน การให้ข้อมูลการลงทุนแก่สมาชิก การพัฒนาบริการต่าง ๆ ของ Mobile Application เป็นต้น



4. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กบข. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยสรุป คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นที่น่าพอใจ มีระบบการบริหารจัดการ การกำกับดูแลควบคุมที่เป็นมาตรฐานและมีความรัดกุม โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2562 ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปผลงานสำคัญ ปี 2562 ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสของ กบข. และงบการเงินรวมของ กบข. และบริษัทย่อย โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การพิจารณาความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีประจำปี 2563 และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
4. สอบทานประสิทธิผลของระบบกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กบข.
5. จัดให้มีช่องทางรายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ส่งเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ กบข.
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และรายงานทันทีที่มีประเด็นสำคัญเร่งด่วน



วาระที่ 3 รายงานฐานะการเงิน การรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2562

นางสาวน้อย มงคลศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มงานบริหาร รายงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้ว สาระสำคัญมีดังนี้

1. รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ปี 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ กบข. ได้ตรวจสอบงบการเงินของ กบข. และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ กบข. ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบรายได้ ค่าใช้จ่ายรวม และงบรายได้ค่าใช้จ่ายเฉพาะกองทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิเฉพาะกองทุน และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกองทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกองทุน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้ว มีความเห็นว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. รายงานสรุปฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน

การจัดทำงบการเงินของ กบข. ตามมาตรฐานการบัญชี กำหนดให้กิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ (กบข.) ต้องนำงบการเงินของกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมมารวมไว้ในงบการเงินรวม ซึ่งปัจจุบัน กบข. มีอำนาจควบคุม 2 กิจการ หรือเรียกว่าเป็นบริษัทย่อยของ กบข. มีมูลค่ารวม รวม 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์สุทธิของ กบข.

ณ 31 ธันวาคม 2562 กบข. มีสินทรัพย์สุทธิ จำนวน 952,128 ล้านบาท ประกอบด้วย	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ	944,329 ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,858 ล้านบาท
ลูกหนี้จากเงินลงทุน (จากการขายหลักทรัพย์ช่วงสิ้นปี)	4,315 ล้านบาท
ส่วนด้านหนี้สิน คือเจ้าหนี้จากการลงทุน (ซื้อหลักทรัพย์ช่วงสิ้นปี)	1,090 ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ผ่านมา จำนวน 71,126 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.07 มีที่มาจากเงินรับเข้าบัญชีสมาชิก 32,955 ล้านบาท (เงินสะสม สมทบ ชดเชย) เงินรับจากกระทรวงการคลัง ที่เรียกว่า เงินสำรอง 36,525 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 36,599 ล้านบาท หักด้วยเงินจ่ายคืนสมาชิกพันสมาชิกภาพ จำนวน 34,403 ล้านบาท และเงินที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับที่ต้องจ่ายคืนกระทรวงการคลัง 550 ล้านบาท



3. ผลการดำเนินงาน หรือรายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างปี 2562

ปี 2562 กบข.มีกำไร หรือมีผลประโยชน์สุทธิจำนวน 36,599 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการลงทุน ทั้งในรูปเงินปันผล ดอกเบี้ยรับ 24,401 ล้านบาท รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ (จากการบริหารอาคารสำนักงานให้เช่า) 701 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุน 1,596 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า (ซึ่งเป็นรายการทางบัญชี) 14,547 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,394 ล้านบาท ในขณะที่มีรายการหัก คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 1,252 ล้านบาท

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563

จากวิสัยทัศน์ที่ต้องการยกระดับ กบข. ให้มีความทันสมัยในการดำเนินงานและให้บริการแก่สมาชิกด้วยหลักการ “สมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric” โดยเริ่มต้นดำเนินงานตามแผนตั้งแต่ปี 2561 เพื่อนำพา กบข. สู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำงานที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสมาชิก และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการสมาชิกทั้งในเรื่องช่องทางการให้บริการ การสื่อสารและให้ความรู้ การจัดสวัสดิการในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ปี 2562 ขยายผลการดำเนินงานตามแนวคิดสมาชิกคือศูนย์กลาง : Member Centric มุ่งพัฒนาการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ขยายการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Engagement) ให้เข้าถึง กบข. ในช่องทางสื่อสาร การให้บริการ และการใช้สวัสดิการต่าง ๆ โดยยกระดับการบริการให้สมาชิกให้ใช้ง่ายและเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านช่องทาง GPF Community (อันได้แก่ Facebook, Line@ และ My GPF Mobile Application) เพื่อทำให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ และเห็นคุณค่าของ GPF Community ในระยะ สำหรับในปี 2563 นี้ กบข. มุ่งเป้าหมายยกระดับการดำเนินงานในระยะ 3 ปีข้างหน้า ในการเป็นสถาบันบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Pension ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดผลสำเร็จของการดำเนินงานใน 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดสมาชิกคือศูนย์กลาง ทำให้ กบข. ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งสำคัญ มีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับการบริหารจัดการในทุกด้าน ให้พร้อมรับความท้าทายทั้งในมิติของการบริหารเงินลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้สมาชิกไว้วางใจและเชื่อมั่นในการจัดการกองทุน กบข. มุ่งหน้าสู่การเป็นกองทุนบำนาญเพื่อความยั่งยืนตามขับเคลื่อนภารกิจในปี 2563 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

1. ความยั่งยืนของสมาชิก : สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน คือมุ่งเป้าหมายให้สมาชิกมีเงินออมยามเกษียณที่เพียงพอ จะรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักและลงมือวางแผนเกษียณ โดยให้บริการทางการเงิน การวางแผนเกษียณเฉพาะบุคคล ผ่านการออมเพิ่มหรือเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายเงินออมที่ต้องการและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ ทั้งนี้ กบข. จะทุ่มเทการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และเพิ่มความเชื่อมั่นที่มีต่อ กบข. ให้สูงขึ้นจากที่ผ่านมา



2. ความยั่งยืนด้านลงทุน : ตั้งเป้าหมายเน้นการลดความผันผวนของผลตอบแทน ให้ กบข. สามารถปรับตัวได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ และสภาพตลาดเงินตลาดทุน โดยการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เร็วเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ทั้งนี้ เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะ 3 ปี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-4 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราเงินฝากในปัจจุบัน

3. ความยั่งยืนในองค์กร : กบข. ตั้งเป้าหมายการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดทำโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับสถานะการเป็น Data Driven Organization โดยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลอง ในการบริหารจัดการกองทุนทุกด้าน ซึ่งต่อยอดขยายผลจากการใช้ข้อมูลในการบริหารงานสมาชิก ให้ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานลงทุน และการบริหารสำนักงานด้วย รวมไปถึงภารกิจในการเสริมความเข้มแข็งของธรรมาภิบาลองค์กรในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านการลงทุนที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ESG และการรักษาระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมตามเกณฑ์ประเมิน ITA ให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยภารกิจทั้งหมดนี้ เชื่อมั่นว่าจะช่วยขับเคลื่อน กบข. ให้ไปในทิศทางที่มุ่งสู่การเป็น Sustainable Pension ในการเป็นสถาบันบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณที่มีความยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก กบข.

วาระที่ 5 การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก

ผู้แทนสมาชิกได้มีข้อสอบถามต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการลงทุน

1.1 ผู้แทนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์การลงทุน กบข. มีการจัดพอร์ตปี 2563 ท่ามกลางความผันผวนสูงของสินทรัพย์ต่าง ๆ ในโลกอย่างไรให้ปลอดภัยผ่านพ้นจากวิกฤตโลกระบาด สงครามการค้า ความขัดแย้งของมหาอำนาจ สำนักงานแจ้งที่ประชุมว่า แผนการลงทุนของ กบข. ถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงปัจจัยเศรษฐกิจระยะยาว วงจรเศรษฐกิจ ระดับราคาของตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และนโยบายการเงิน/การคลัง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน แผนลงทุนระยะกลาง (Medium-term asset allocation) จะถูกพิจารณาช่วงปลายปี เพื่อใช้ในปีถัดไป สำหรับปี 2563 นั้น แผนลงทุนระยะกลางได้สะท้อนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลกและของไทยแล้ว โดยได้ปรับลดสัดส่วนหุ้นทั้งหมดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการปรับลดลงของราคาน้ำมันในเดือนเมษายน นั้น มิได้อยู่ในแผนลงทุนระยะกลางซึ่งถูกจัดทำเมื่อปลายปี 2562 แต่สำนักงานได้ใช้กลยุทธ์ระยะสั้นซึ่งมีในช่วง 1 ปี เป็นตัวปรับลดสัดส่วนหุ้นทั้ง 3 ตลาด และปรับเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงหรือพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้น



1.2 ผู้แทนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับทิศทางการออมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือมีผลตอบแทนที่ดีในช่วงวิกฤต เช่น การลงทุนใน Start up หรือการลงทุนใน Put Option แบบที่บริษัท Universa Investments ได้ผลตอบแทน 40 เท่าเมื่อเกิดวิกฤติโควิด -19 สำนักงานชี้แจงว่า กบข. บริหารเงินออมของสมาชิก โดยมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการสร้างผลตอบแทนระยะยาว ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติ กบข. และความเห็นชอบของคณะกรรมการ กบข. โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในนิติบุคคลเอกชนซึ่งครอบคลุมธุรกิจประเภท Startup รวมทั้งใช้อนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นหลัก ไม่ได้เน้นเพื่อการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบการเก็งกำไร

1.3 ผู้แทนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับการมอบหมายเงินให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้จัดการหลักทรัพย์ในประเทศ 3 แห่ง คือ บลจ. กรุงศรีอยุธยา บลจ. กลสิกรไทย และบลจ. วรรณ ซึ่งในปี 2562 บลจ. กรุงศรีอยุธยา บริหารเงินได้มูลค่าลดลงจากจำนวนเงินที่ กบข. มอบหมายให้ สำนักงานมีวิธีการดำเนินการอย่างไร และผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจากการมอบหมายเงินให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกบริหารกับ กบข. บริหารเอง แบบไหนให้ผลตอบแทนมากกว่ากัน สำนักงานได้แจ้งที่ประชุมว่า กบข. ได้จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในประเทศ 3 แห่ง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยที่ผ่านมากบข. ได้ติดตามผลการดำเนินงานของ บลจ. ทั้งสามแห่งอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของ บลจ.กรุงศรีอยุธยาที่ผลตอบแทนไม่ดี นั้น กบข. ได้ปรับลดเงินลงทุนที่มอบหมายลงและติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปัจจุบัน บลจ.กรุงศรีอยุธยา ยังคงบริหารเงินให้กับ กบข. และมีผลการดำเนินงานในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี สำหรับการจ้างผู้จัดการกองทุนภายนอกบริหารเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาผลตอบแทน ซึ่งผลงานในบางช่วงเวลาอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าในส่วนที่ กบข. บริหารเอง ขึ้นกับกลยุทธ์การจัดการลงทุนและราคาหลักทรัพย์ในพอร์ต ทั้งนี้ กบข. ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนอย่างสม่ำเสมอ

1.4 ผู้แทนสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 0.14 แต่เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละแผนแล้ว เหตุใดค่าใช้จ่ายต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแผนตราสารทุนไทย จึงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า สำนักงานชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายกองทุนและค่าใช้จ่ายของแผนการลงทุนแต่ละแผนมีวิธีคำนวณแตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายกองทุนคำนวณโดยใช้ค่าใช้จ่ายของ กบข. หากด้วยยอดสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยที่กองทุนบริหารทั้งหมด ขณะที่ค่าใช้จ่ายของแผนการลงทุนคำนวณโดยใช้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้แผนการลงทุนนั้น หากด้วยยอดสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของแผนการลงทุน ดังนั้นค่าใช้จ่ายกองทุนและแผนการลงทุนแต่ละแผนเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จึงไม่เท่ากัน

2. ด้านสมาชิก



2.1 สมาชิกสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อเกษียณอายุราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อจะขอรับเงินในส่วนที่พึงได้ สมาชิกเกษียณอายุราชการในปีนั้นสามารถขอต่อได้หรือไม่ และจะขอยกเลิกการขอต่อหลังเกษียณอายุจะต้องดำเนินการอย่างไร สำนักงานชี้แจงว่าสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการสามารถแจ้งความประสงค์จะขอรับเงินหรือ ให้ กบข. บริหารเงินต่อ (บริการขอต่อ) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือผ่านระบบ e-filing ของกรมบัญชีกลาง ส่วนในกรณีที่ไต่ยื่นขอรับเงินไปแล้ว แต่ต่อมาต้องการเปลี่ยนความประสงค์เป็นการให้ กบข. บริหารเงินต่อ ขอให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทำบันทึกแจ้งยกเลิกการขอรับเงินคืนและแจ้งความประสงค์ให้ กบข. บริหารเงินต่อ ภายในวันที่ 15 กันยายน

2.2 สมาชิกสอบถามเกี่ยวกับเงินที่ กบข. นำไปลงทุนประกอบด้วยเงินส่วนใดบ้าง และเงินส่วนใดที่สมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในแต่ละปี สำนักงานชี้แจงว่าเงินที่ กบข. สามารถนำไปลงทุนประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนของสมาชิกได้แก่ เงินสะสม และเงินสะสมส่วนเพิ่ม และเงินที่ภาครัฐที่ออกมาให้กับสมาชิก ได้แก่ เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินประเดิม (ถ้ามี) นอกจากนี้ จะมีเงินที่ กบข. นำไปลงทุนได้อีกส่วนหนึ่งคือเงินที่รัฐบาลจัดสรร และส่งเข้าบัญชีเงินสำรองที่ กบข. ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำเงินสะสมส่วนของสมาชิก และเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ไปแสดงในแบบ ภ.ง.ด. เพื่อขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

2.3 สมาชิกสอบถามวิธีการเลือกแผนการลงทุนควรเลือกอย่างไรให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด สำนักงานชี้แจงว่า สมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุนก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ กบข. ได้ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้สมาชิก ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ โครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร การจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย GPF Community ตลอดจนการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อให้สมาชิกนัดหมายขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกแผนการลงทุน และการจัดการเงินด้านอื่น ๆ

3. อื่น ๆ

3.1 สมาชิกสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก และเมื่อเปลี่ยนเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สำนักงานชี้แจงว่า งบประมาณสำหรับการจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2563 มีจำนวน 4.52 ล้านบาท แต่เนื่องจากปีนี้สำนักงานปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีค่าใช้จ่ายจำนวน 2.40 ล้านบาท ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ สำหรับค่าใช้จ่ายของสำนักงานนั้น กบข. ยืนยันว่า การดำเนินงานบริหารกองทุนเป็นไปอย่างประหยัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

การแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนสมาชิก สรุปได้ดังนี้

- 1) ควรปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้มากกว่าร้อยละ 12



- 2) ควรจัดโครงการและโปรโมชั่นเพื่อเชิญชวนให้สมาชิกสะสมส่วนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
- 3) ควรมีมาตรการช่วยชำระรายการที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะช่วงนี้ เช่น ทำความตกลงกับสถานธนาภิบาล ลดดอกเบี้ย แก่สมาชิก กบข. เป็นต้น

การดำเนินการต่อไป

ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมว่า กบข. จะสรุปผลการประชุม ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พร้อมรายงานการสอบบัญชี และประกาศรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ต่อไป